

Số: /TTKD QTI-ĐHN

Quảng Trị, ngày tháng 11 năm 2024

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi: Lãnh đạo UBND Huyện Vĩnh Linh

Lời đầu tiên, VNPT Quảng Trị xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Linh trong suốt thời gian qua đã chỉ đạo, tạo điều kiện triển khai thành công Chương trình viễn thông công ích (VTCI) tới các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện.

Theo chủ trương của Bộ TTTT triển khai chương trình VTCI tới các hộ nghèo và cận nghèo, VNPT địa bàn tỉnh Quảng Trị đã phối hợp rất tốt với chính quyền xã, thôn để triển khai cung cấp dịch vụ VTCI cho các hộ trên địa bàn để bà con kịp có sim giúp cập nhật thông tin, sử dụng để mưu sinh.

Tính đến hết ngày 30/10/2024, đã cung cấp tới 1.051 hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện được hưởng sử dụng dịch vụ di động và băng rộng (internet) công ích (đã được Quỹ viễn thông Công ích Bộ TTTT phê duyệt). Khi nhận được chính sách của Chương trình công ích các hộ dân rất phấn khởi và bày tỏ sự trân quý, cảm ơn với chính quyền địa phương.

Trong năm, VNPT Quảng Trị đã hỗ trợ 100% Hộ nghèo chuyển đổi thiết bị 2G lên 3G,4G,5G theo lộ trình tắt sóng 2G của chính phủ (trong đó, tặng Smartphone trực tiếp 130 hộ nghèo thông qua triển khai của Sở TTTT tại Hội thảo ngày chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị, tặng 50 Smartphone, 40 FuturePhone thông qua UBND các cấp, tổng trị giá hơn 300 triệu đồng).

Tiếp theo công văn 1054/STTTT-BCVT&CNTT ngày 29/09/2023 của Sở TTTT v/v đẩy mạnh tuyên truyền thúc đẩy việc triển khai chương trình viễn thông công ích đến năm 2025; công văn số 1407/STTTT-BCVT&CNTT ngày 15/12/2023 về việc hỗ trợ Chương trình VTCI đến năm 2025 cho hộ nghèo và cận nghèo;

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo, cận nghèo đã sử dụng dịch vụ VTCI do VNPT cung cấp trong năm 2024 về trước không gián đoạn, đồng thời tiếp tục cung cấp dịch vụ VTCI cho các đối tượng trong năm 2025; VNPT kính đề xuất Lãnh đạo UBND Huyện Vĩnh Linh tiếp tục hỗ trợ Đơn vị các nội dung sau:

1. Hỗ trợ VNPT danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, danh sách hộ thoát nghèo trên địa bàn năm 2025 (gồm các thông tin theo yêu cầu của Quỹ dịch vụ VTCI Việt Nam và được cập nhật số CCCD đầy đủ).

2. Tạo điều kiện cấp bản sao chứng thực cho các đối tượng đang thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được xét năm 2025, để đơn vị tiếp tục cung cấp dịch vụ di động mặt đất (VTCI) miễn phí cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn đảm bảo kịp thời, không gián đoạn việc sử dụng dịch vụ VTCI mà VNPT đã cung cấp đến người dân trong năm 2024 về trước (danh sách đính kèm)

3. VNPT cử bà Trần Thị Như – Phó giám đốc phụ trách kinh doanh VNPT địa bàn huyện Vĩnh Linh, SĐT: 0948.635.636 trực tiếp làm việc, thống nhất lịch triển khai, địa điểm với từng UBND xã/thị trấn với các nội dung đề xuất nêu trên.

Một lần nữa, VNPT địa bàn Quảng Trị trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Huyện Vĩnh Linh và mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo trong thời gian tới để đơn vị triển khai chính sách của Chính phủ đến các Hộ nghèo, Cận nghèo được tốt nhất.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- PGĐ (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, ĐHNV.

GIÁM ĐỐC

Số eOffice: /VBĐT.

Nguyễn Văn Duệ